




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
13 กุมภาพันธ์ 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>สร. เดินหน้าผลักดันส่งเสริมการมีบุตรเป็นวาระแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผจก., โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ข่าวสด, สวท., MCOT NEWS FM 100.5, ทวีช่อง NBT, ทันข่าว, acnews, cm108)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. พร้อมด้วย นพ.สราวุธ รองอธิบดีกรมอนามัย นำคณะผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ เยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ ที่ รพ.นครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย, ผู้แทนยูนิเซฟประจำประเทศไทย, หัวหน้า สนง.กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประจำประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาความร่วมมือสนับสนุนวาระแห่งชาติ เรื่องการเพิ่มประชากร ภายใต้นโยบายส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ และเยี่ยมชมคลินิกส่งเสริมการมีบุตร, ANC คุณภาพ/ โรงเรียนพ่อแม่, ห้องคลอดคุณภาพ, Well child clinic, Day care ของ รพ.นครพิงค์ และหน่วยบริการของภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ รัฐบาลและสร.ได้ผลักดันประเด็นการส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพในการพัฒนาประชากรและทุนมนุษย์ให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศได้ในเดือน มี.ค.นี้</p>	
<p>นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด</p> <p>นโยบายยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผจก., บ้านเมือง, ข่าวสด, ทันข่าว, เรื่องเล่าเช้านี้, ch7, thebangkokinsight, thebetter, amarin, bangkok-today, thecoverage, thestandard, thaipbs, hfocus, bangkokbiznews, sanook, thethaiger, thekey, one31, workpointtoday, mcot, newtv, pptv, ch3, topnews)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. พร้อมด้วย ผบ.ตร. ป.ป.ส. แดลงข่าวมาตรการรองรับหลังการประกาศกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. 2567 ประเด็นมียาเสพติดไว้เพื่อเสพไม่ผิดกฎหมายเป็นความเข้าใจผิด หากครอบครองไม่เกิน 5 เม็ด ไม่มีพฤติการณ์ว่าค้า ถือเป็นผู้เสพ ต้องเข้ารับการบำบัด หากไม่ยอมบำบัดจะมีโทษฐานครอบครองเพื่อเสพ แต่หากมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าค้า แม้เพียง 1 เม็ด ก็ถือเป็นผู้ค้า ต้องถูกดำเนินคดี นอกจากนี้ นพ.ชลน่าน กล่าวประณามอินฟลูเอนเซอร์ที่เข้าใจกฎกระทรวงคลาดเคลื่อน ทำคลิปเสพยาไม่ผิดกฎหมายจนคนในสังคมเข้าใจผิด แต่มีบางคนทีลบคลิปและลงคลิปแก้ไขแล้ว ยืนยันว่าไม่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีความผิดทั้งหมด ในกรณีผู้เสพถ้าพิสูจน์มีความผิดฐาน จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท, ผู้ครอบครอง มีความผิดจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท และผู้ค้า จำคุก 1 - 10 ปี ปรับ 20,000 บาท - 1 ล้านบาท แต่ผู้เสพสามารถเข้ารับกระบวนการบำบัดเพื่อเป็นบทลงโทษ หากปฏิเสธการบำบัดจะต้องรับโทษตามกฎหมายยาบ้า 5 เม็ด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน360) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก., แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, inn, mcot, thekey)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เผย กรณีสร.ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราครอบครองยาเสพติดประเภทหนึ่ง โดยกำหนดให้ผู้ที่มียาบ้าในครอบครองไม่เกิน 5 เม็ด ถือเป็นผู้เสพ ว่า ก.มหาดไทยต้องทำตามกฎหมาย และให้ความร่วมมือกับ สร. และป.ป.ช. ที่วิจารณ์ว่าคุกไม่พอชั่ง บอกว่าการกำหนดจำนวนเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายกับฝ่ายรัฐนั้นไม่ใช่ ไม่ว่าจะกำหนดการครอบครองไว้กี่เม็ดก็ต้องถูกจำคุก เพราะคุณมีพอชั่งคนทำผิดกฎหมายแน่นอนไม่ต้องกังวล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ)</p> <p>- นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรี สร. ในฐานะโฆษก สร. เผยประเด็นการออกกฎกระทรวงในการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. 2567 ของ สร. ซึ่งสังคมมองว่าอาจเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้ยาเสพติดกันอย่างมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนนั้น ตนไม่อยากให้คิดเช่นนั้น และประเด็นดังกล่าวเป็นการออกกฎหมายเพื่อป้องกันการรั้งยาเสพติด เพราะหากเป็นกฎหมายฉบับเก่ามีไว้ครอบครอง 1 เม็ด ก็</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อาจทำให้มีการยืดยาเสพติดเพิ่มเติมได้ ซึ่งหากมองภาพรวมแล้ว มาตรการและบทลงโทษในเรื่องยาเสพติดยังคงมีโทษสูงสุดเท่าเดิม ไม่มีการลดโทษให้แต่อย่างใด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ คิดอ่านกว้างไกล</p> <p>- นับจากนี้ประชาชนอาจต้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ยาบ้า 5 เม็ด สังคมไทยจะมีผู้ป่วยยาเสพติดเพิ่มขึ้น มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมามากมาย ต้องรอดูว่ารัฐบาลเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะ เป็น สธ. ยธ. ตร. รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันวางแผนรับมือปัญหาผลพวงยาบ้า 5 เม็ดเอาไว้มากน้อยเพียงใด จะเป็นผลงานชิ้นโบแดงหรือชิ้นโบดำ หรือระเบิดลูกใหม่</p>	
<p>ร่าง พ.ร.บ. กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ. ... ที่มีแนวโน้มว่าจะมีการนำเข้าสู่การพิจารณาของ ครม) ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้ว่า ในขณะนี้ทาง สธ.ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชา เข้าไปยังสำนักงานเลขาธิการ ครม. แล้ว ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือ สำนักงานเลขาฯ จะเวียนร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนที่จะบรรจุเข้าไปในวาระการพิจารณาของ ครม. ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.กัญชา มีการปรับเปลี่ยนจากฉบับที่เปิดรับฟังความเห็นเมื่อวันที่ 9 - 23 ม.ค.ที่ผ่านมา แต่เป็นการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยในสาระสำคัญ แต่ใจความใหญ่ยังคงเหมือนเดิม</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ประชุมกรม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, ไอเอ็นเอ็น, tnn, linetoday, thejournalistclub)</p> <p>-นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.ก.คลัง จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีวาระพิจารณาที่น่าสนใจของ สธ. ดังนี้ 1.เสนอขอความเห็นชอบการกู้เงินเพื่อรักษาสุขภาพคลังทางการเงินของอก. 2.เสนอร่างปรับปรุง พ.ร.บ.กัญชากัญชง พ.ศ. ...โดยสาระสำคัญคือ การปรับปรุงให้กัญชาและกัญชงเน้นในการใช้ประโยชน์เพื่อทางการแพทย์และสุขภาพ ส่วนที่เป็นปัญหากรณีใช้ผิดประเภท ก็มีมาตรการที่จะควบคุมอยู่ในตัวบทกฎหมาย เช่น คำว่าสันหนนาการต้องเขียนไว้ชัดในตัวกฎหมาย นอกจากนี้ได้เสนอร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีใช้สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง พ.ศ. ...</p>	
<p>สธ.เปิดระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศที่ขอนแก่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง)</p> <p>-รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศที่ขอนแก่น หรือ SKY DOCTOR ซึ่งสธ. ร่วมกับ สพฉ., เขตบริการสุขภาพที่ 7 และรพ.ขอนแก่น จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการผู้ป่วยและนักท่องเที่ยวฉุกเฉินเร่งด่วน ตลอด 24 ชม. โดยมีผู้บริหารในสังกัด สธ. และผอ.รพ. ในเขต จ.ขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยาน</p>	
<p>ฝุ่นPM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง)</p> <p>- GISTDA ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, กรมควบคุมมลพิษ, ม.เกษตรศาสตร์ และม.เชียงใหม่ เกาะติดสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 แบบรายชั่วโมง ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมผ่านแอป "เช็คฝุ่น" เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันที่ 13 ก.พ. 2567 พบ 24 จังหวัด มีค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ โดย 5 อันดับแรก คือ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี นครปฐม เพชรบุรี และ 31 จังหวัดยังคงมีคุณภาพที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับกทม. วันนี้พบค่าฝุ่น PM2.5 มีผลกระทบต่อสุขภาพกว่า 48 เขตพื้นที่ ได้แก่ บางขุนเทียน ทุ่งครุ บางบอน ดอนเมือง และหนองแขม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์)</p> <p>- รายงานสถานการณ์ PM 2.5 ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกทม. 13 ก.พ. 2567 เวลา 07.00 น. พบอยู่ระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 59 พื้นที่ 5 ลำดับแรก คือ 1.เขตคลองสามวา 2.เขตบึงกุ่ม 3.เขตมีนบุรี 4.เขตหนองแขม 5.เขตลาดกระบัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์ เรื่องเล่าเช้านี้ แนวหน้า)</p> <p>-ผศ. ดร.เกศจักรหญิงวรุ พุทธิพิทยรัตน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร หัวหน้าทีมวิจัย ร่วมกันคิดค้นน้ำยา “PM drop” ซึ่งมีส่วนผสมที่เป็นสารจากธรรมชาติ โดยทดสอบกับชุดอุปกรณ์สำหรับการวัดประสิทธิภาพของการลดฝุ่น PM ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน แล้วทำการทดสอบภายในอาคาร นอกอาคาร และพื้นที่โล่งกว้าง พบว่าน้ำยา PM drop สามารถลดฝุ่น PM ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย โดยใช้ร่วมกับอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับขนาดและลักษณะของพื้นที่ สำหรับการฉีดพ่นเป็นละอองฝอย โดย Foggy และเครื่องพ่น ULC เหมาะสำหรับใช้ลดฝุ่นภายในอาคาร/ ชุดพ่นหมอกเหมาะสำหรับใช้เป็นม่านกันฝุ่นใน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อาคาร/ และโทรนที่ใช้ในการฟ้นละองสำหรับการสนทนากการหรือกิจกรรมภายนอก สามารถใช้ร่วมกับหัวฟ้นหมอก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โทรศัพท์ 055 -968727</p>	
<p>วันวาเลนไทน์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, thepowernetworknews)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. ขวนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีตราสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) ในเทศกาลวันแห่งความรักที่จะถึงนี้ เพราะผ่านเกณฑ์รับรองการตรวจสอบปริมาณน้ำตาล ไขมัน และเกลือ ว่ามีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมต่อสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ)</p> <p>- นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผช.รัฐมนตรีประจำ ก.ศธ. ในฐานะโฆษก ศธ. เปิดเผยถึงการเฝ้าระวังเหตุและเสริมสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ว่า ฝากผู้ประกอบการและครูได้ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุตรหลาน เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรมากขึ้น เพราะจะนำไปสู่การท้องไม่พร้อม และโรคติดต่อที่มาจากเพศสัมพันธ์ ส่วนเรื่องการตั้งตู้กดของว่างในสถานศึกษาถูกมองว่าเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้เด็กมีเพศสัมพันธ์นั้น มองว่าวันนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว หากเราเฝ้าแต่อาย ปัญหาจะไม่ได้รับการแก้ไข</p>	
<p>อนุรักษ์สมุนไพรงานำเนิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ผจก., hfocus, bangkokbiznews)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เชิญชวนเครือข่าย หมอพื้นบ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมกันคุ้มครองอนุรักษ์สมุนไพรงานำเนิดในพื้นที่ถิ่นกำเนิดของสมุนไพรมีระบบนิเวศตามธรรมชาติ ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือถูกทำลาย ร่วมเสนอพื้นที่กำหนดให้เป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรมานำร่องแห่งแรก ที่จ.บึงกาฬ พบว่ามีสมุนไพรมากกว่า 135 ชนิด และพบสมุนไพรมีค่าของท้องถิ่นคือ ปลาไหลเผือก ที่เป็นส่วนผสมในตำรับยาแผนไทยหลายตำรับ โดยใช้ประโยชน์จากรากเท่านั้น และเป็นสมุนไพรมีค่าทำให้มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือถูกทำลาย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดในการออกประกาศ พร้อมเดินหน้าสำรวจอีก 10 พื้นที่ครอบคลุมทั่วภูมิภาคในประเทศไทย</p>	
<p>เตือนอันตรายจากการย้อมผมทุกเดือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยนิวส์, คมชัดลึก, มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, ไทยรัฐ, ผจก., ข่าวสด, amarin, bugaboo, sanook, ch7, ch3, อีจัน)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยผู้ย้อมสีผมปกปิดผมขาวบ่อยๆ ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังบริเวณศีรษะ และก่อให้เกิดอาการแพ้ อาจเป็นผื่นเล็กน้อยบริเวณที่สัมผัส หรืออาจมีการแพ้ในระดับรุนแรง ผิวหนังมีอาการผื่นบวมคัน มีน้ำเหลืองซึม หน้าบวม ตาบวม ต่อมาน้ำเหลืองบริเวณศีรษะและคอบวมโต โดยอาจมีไข้ร่วมด้วยได้ในบางราย</p> <p>พญ.นันทน์ภัส โปวอนุสรณ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวเพิ่มเติมว่า หากเลี่ยงการทำสีผมไม่ได้ ควรย้อมระยะเวลาห่างการทำสีแต่ละครั้งให้นานที่สุด เพื่อลดการสัมผัสกับสารที่ก่ออันตรายต่อร่างกาย</p>	
<p>10แพคเกจดูแลวัยทำงาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายเร่งยกระดับการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน โดยใช้ชุดเครื่องมือ 10 packages และ Happy 8 ภายใต้ชื่อ 10 Packages Plus ใน 7 ประเด็นบูรณาการ คือ อาหาร, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต, ยาสูบและแอลกอฮอล์, สิ่งแวดล้อม, สุขภาวะครอบครัว และสุขภาวะองค์กร เพื่อให้สถานประกอบการนำไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพพนักงาน ติดตามขอข้อมูลได้ที่กองอนามัยวัยทำงาน กรมอนามัย สช.โทร 0-2590-4521, 4566 และ 4522</p>	
<p>กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จีหน่วยบริการปฐมภูมิทดสอบ EQA/PT</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดตั้งเครือข่ายหน่วยบริการทดสอบความชำนาญ เพื่อให้บริการทดสอบความชำนาญสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ (EQA/PT) 5 รายการ ประกอบด้วย 1. กลูโคสในเลือด 2.ฮีมาโตคริต 3.กลูโคสในปัสสาวะ 4.โปรตีนในปัสสาวะ และ 5. HCG ในปัสสาวะแก่ห้องปฏิบัติการของหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือนั้น จะช่วยให้ประชาชนได้รับการวินิจฉัยโรคและติดตามการรักษาได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์ https://dpt.dmsc.moph.go.th หรือ โทร. 0-2951-0000 ถึง 11 ต่อ 99763</p>	
<p>หารือปรับระบบเบิกจ่าย สปสช.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- ความคืบหน้ากรณีเครือข่ายชมรม รพ.สถาบันกรมการแพทย์ ชมรม รพศ./รพท. สมาคมคลินิกชุมชนอบอุ่น และเครือข่าย UHosNet ขอเข้าพบ รมว.ชลน่าน ในฐานะบอร์ด สปสช. ในวันที่ 13 ก.พ.67 เวลา 12.45 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สาธารณสุข เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะในปัญหาการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ของ สปสช. โดยมีเป้าหมายคือปรับปรุงการบริหารจัดการของ สปสช. ให้มีธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง และสนับสนุนจัดตั้ง Provider Board เพื่ออภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p>	
<p>หน่วยบริการสาธารณสุขวิถีใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., hfocus, thecoverage, thebangkokinsight, isranews)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช. ออกประกาศเพิ่มหน่วยบริการสาธารณสุขวิถีใหม่ หรือหน่วยบริการนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการให้กับประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสามารถใช้บริการได้ 4 จังหวัดนำร่อง รองรับบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ มีผลย้อนหลังวันที่ 7 ม.ค.67</p>	
<p>สสส.เผย'ภาวะความหวาน'เห็นผล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส.กล่าวในการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2567 หัวข้อ ปัจจัยการกำหนดสุขภาพ ประสบการณ์ของไทยเรื่องภาวะโรคอ้วนที่มีน้ำตาล ว่า สสส.เดินทางลาดการบริโภคน้ำตาล ร่วมกับเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน และกรมสรรพสามิต ก.การคลัง ก.สธ. ผลักดันมาตรการทางภาษีความหวาน ภายใต้ พ.ร.บ.สรรพสามิต พ.ศ.2560 ได้จัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เพื่อให้ประชาชนลดการบริโภคสินค้าเสี่ยงต่อสุขภาพ สนับสนุนให้ผู้ผลิตปรับสูตรเครื่องดื่มหวานน้อย ส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มปรับสูตรลดน้ำตาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 ขณะที่ข้อมูลจาก กกก.อ้อยและน้ำตาล พบการบริโภคน้ำตาลลดลงจากปี 2560 ที่ 27 ซ้อนชาต่อวัน เหลือ 23 ซ้อนชาต่อวันในปี 2564 โดยช่วงอายุ 15-29 ขึ้นไปมีแนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลลดลง แต่ยังคงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน 6 ซ้อนชาต่อวัน สสส.และภาคีเครือข่ายจึงต้องเร่งปรับการทำงานให้เข้มข้นขึ้น ควบคู่กับการสื่อสารรณรงค์สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ด้าน น.ส.เคท แมนเดวิล ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอาวุโสจากธนาคารโลก (World Bank) กล่าวว่า การดำเนินงานของประเทศไทยถือเป็นการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งมิติของกฎหมาย มาตรการ นโยบาย รวมถึงไปถึงการสร้างความรู้ผ่านสื่อรณรงค์ต่างๆ</p>	
<p>ไข้หวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, news1live, sondhitalk)</p> <p>- ก.สธ.กัมพูชารายงาน ว่า พี่ชายของเด็กชายวัย 9 ขวบ ที่เสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ก่อนจากโรคไข้หวัดนก ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์เอช5เอ็น1 แต่ไม่มีอาการใดๆ และอยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อในปีเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4 คนแล้ว</p>	